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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานมจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ประธานคณะกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมและขอบคุณ
คณะกรรมการและผู้บริหารองค์การทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ส าหรับคณะกรรมการถือว่าเป็นโอกาส
ไดเ้ข้ามาเยี่ยมชมองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ส านักงานใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นครั้งแรก ในโอกาสต่อไป 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการคงจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมสวนพฤกษศาสตร์สาขาทั้งหมดให้ครบ เพ่ือจะได้เห็นถึงสภาพข้อเท็จจริง
ของพ้ืนที่และได้ใกล้ชิดหารือกับผู้บริหารที่อยู่ในพ้ืนที่นั้นๆ   จากการที่ อ.ส.พ. ว่างเว้นไม่มีคณะกรรมการก ากับ
ดูแลอยู่เป็นเวลาถึงหนึ่งปีกับสามเดือน องค์การอาจประสบปัญหาติดขัดในการด าเนินการไปบ้าง  แตเ่ชื่อมั่นว่า
คณะกรรมการชุดนี้จะท างานได้อย่างรวดเร็ว และจะสนับสนุนผลักดันให้องค์การมีความเข้มแข็ง ก้าวไปสู่
องค์กรชั้นน าได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หากเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารต้องการสื่อให้คณะกรรมการรับทราบถึง
ปัญหา/อุปสรรคใด ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยกันหารือแก้ไข  จากนั้น ประธานเรียนเชิญกรรมการท่าน
อ่ืนกล่าวเพ่ิมเติมหากมีข้อเสนอแนะประการใด   

 
 มติที่ประชุม รับทราบ ไม่มีกรรมการท่านใดให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

เลขานุการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองร่างรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวัน
อังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ)  ที่ประชุมได้พิจารณาร่างรายงานการ
ประชุมดังกล่าว มีแก้ไขดังต่อไปนี้ 

หน้า ๑ บรรทัดที่ ๓๓ แก้ไขตัวสะกดนามสกุลของ   นางมิ่งขวัญ จาก วิชยารังสฤษฏิ์ เป็น 
วิชยารังสฤษดิ์ 

หน้า ๒ บรรทัดที่ ๙ แก้ไข  ต าแหน่งของนายจรูญ  อ่ิมเอิบสิน เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการ
พระราชวัง 

นายจิรากรณ์ คชเสนี กรรมการ กล่าวว่าจากการที่มีเอกสารจ านวนมากเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งแรก เช่น Action Plan แผนยุทธศาสตร์ แผนอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร จึงมีค าถามว่า เสนอมาให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา เพ่ือทราบ หรือเสนอความเห็น 
ต้องฝาก ผอ. อ.ส.พ. ขอให้ท าความเข้าใจกับคณะกรรมการว่าต้องการให้ท าอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร 

นางสุญาณี เวสสบุตร กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่าในการประชุมครั้งที่แล้วซึ่งเป็น
การประชุมครั้งแรกหลังจากว่างเว้นคณะกรรมการมานาน ฝ่ายเลขานุการจึงน าเข้าเพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบว่า
ได้มีการทบทวนแผนทั้งหมดแล้วในปี ๒๕๕๗ และจะน ากลับมาทบทวนอีกในปีนี้  ยกเว้นแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ปี ๒๕๕๘ ทีค่ณะกรรมการต้องให้ความเห็นชอบและให้สัตยาบันเพราะได้มีการน าไปปฏิบัติ
พลางก่อนขณะที่ยังไม่มีคณะกรรมการ   ซ่ึงขณะนี้ได้มีการก าหนดไว้แล้วว่าจะท าการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน R&D ภายในปลายเดือนเมษายนนี้ และจะได้น าเสนอกลับมาท่ี
คณะกรรมการเพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป 

นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ กรรมการ กล่าวเสริมว่าแผนต่างๆ ทีเ่สนอที่ประชุมในการประชุม
คราวที่แล้ว เป็นการเสนอเพ่ือให้คณะกรรมการรับทราบ 

นางสุญาณีฯ ชี้แจงว่าทุกรอบปี อ.ส.พ. จะต้องมีการทบทวนแผนต่างๆ ทั้งหมดเหล่านี้ แล้ว
น าเรียนคณะกรรมการเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่เนื่องจากแผนที่ได้รับการทบทวนในปี ๒๕๕๗ ได้
ถูกน ามาด าเนินการในช่วงที่ยังไม่มีคณะกรรมการ  จึงจะเร่งด าเนินการทบทวนแผนต่างๆ เหล่านั้นให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาส ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๘  เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการชุดปัจจุบันพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

ประธาน ให้ข้อสังเกต ๒ เรื่อง คือ  
เรื่องท่ี ๑ ในแต่ละวาระจะมีสิ่งที่มอบหมายให้ อ.ส.พ. ไปด าเนินการต่อ บางเรื่องอาจจะ

ต้องใช้ระยะเวลา ยกตัวอย่างหน้า ๑๔ มติที่ประชุม อ.ส.พ. ยังไม่มีระเบียบมารองรับ ให้ทาง อ.ส.พ. ไปก าหนด
ระเบียบเหล่านี้ จึงขอให้ท าเป็น list มาว่ามีงานอะไรที่ได้รับมอบหมายให้ไปท า และงานอะไรที่แล้วเสร็จให้ 

/น ามาเสนอ... 
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น ามาเสนอครั้งต่อไป เพราะมีหลายเรื่องมาก 
เรื่องท่ี ๒ ตามทีน่ายจิรากรณ์ฯ ได้มีประเด็นค าถาม จึงขอทราบ process ของการทบทวน 

Action Plan  
นางสาวเสาวภาคย์ แย้มพงศ์ผลิน หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน ชี้แจงกระบวนการ

ทบทวนแผนต่างๆ ดังนี้ ในปี ๒๕๕๘ เริ่มเก็บข้อมูลและทบทวนตาม Road Map ของ อ.ส.พ. ซ่ึงจะจัด 
workshop ทั้งหมด ๔ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ เมษายน ถึง ๑ พฤษภาคม ครั้งที ่๒ ในเดือนพฤษภาคม เป็น
เรื่อง EVM  ความเสี่ยง โดยท าโฟกัสกรุ๊ปของบุคลากรภายใน และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรภายในและผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก ครั้งที่ ๓ ในเดือนมิถุนายน เป็นการน าเสนอผลการทบทวนทั้งหมดในครั้งที่ ๑ 
และ ๒ ครั้งที่ ๔ ประมาณปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘  น าเขา้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการอีกครั้ง  

นางลัดดาวัลย์ฯ ขอท าความเข้าใจเรื่อง Action Plan ปี ๒๕๕๘ ว่ามีโครงการอะไรท าได้
หรือไม่ได้ หรือควรจะท าให้แล้วเสร็จตามที่รัฐบาลให้งบประมาณมา จะมีการทบทวนหรือจะเปลี่ยนแปลง
งบประมาณไปท าโครงการอื่นหรือไม่ อย่างไร และเห็นว่าที่นางสาวเสาวภาคยฯ์ ตอบเป็นเรื่องของการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ ก าหนดทิศทางระยะยาว เพ่ือที่จะหาโครงการหรือแผนงานเพื่อของบประมาณในปีถัดไป   
ฉะนั้นต้องตอบข้อแรกด้วยว่าที่คณะกรรมการได้ให้สัตยาบันไป โครงการไปถึงไหน มีอะไรจะปรับปรุง และต้อง
เร่งท าตามนโยบายของรัฐบาล และต้องใช้เงินให้ได้ตามนั้น 

ประธานเสริมว่า หากหน่วยงานใดต้องการเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการปี ๒๕๕๘ จะต้อง
ท าใหแ้ล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ถ้าหากจะขอเปลี่ยนแปลงแผนต่างๆ ต้องไม่เกิน ๑๕ พฤษภาคม องค์การ 
จะท า workshop อย่างไรก็ตามควรต้องมี timing ให้ตรงกับทางรัฐบาลด้วย  

นายจิรากรณ์ฯ กล่าวสรุปหน้าที่ของคณะกรรมการเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. หน้าที่ในการ
ก าหนดทิศทางนโยบาย แนวคิดในเชิงยุทธศาสตร์ว่าองค์กรจะไปทางไหน การพิจารณาแผนระยะสั้นและระยะ
ยาวเป็นเรื่องจ าเป็นที่จะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าคณะกรรมการจะ input เข้าไปตอนไหน  ๒. หน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบว่าการด าเนินงานองค์กรเป็นไปตามแผนหรือไม่ การมปีระชุมรายเดือนในแต่ละครั้งเห็นด้วยกับ
ประธานว่าควรจะ list ออกมาว่าที่ประชุมคราวที่แล้วมีมติว่าอย่างไร อ.ส.พ. ได้ท าอะไรไปแล้วบ้าง สิ่งนี้คือ
กระบวนการติดตามตรวจสอบ ต้องแยกสองส่วนนี้ออกจากกันให้ชัดเจน 

นางสุญาณีฯ เรียนที่ประชุมว่าขอรับข้อแนะน าของคณะกรรมการเพ่ือน าไปปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติที่ควรมีการเปลี่ยนแปลง ที่ผ่านมาการทบทวนแผนทั้งหมดจะท าปีละครั้ง ส าหรับแผนยุทธศาสตร์ซึ่งเป็น
หัวใจส าคัญขององค์กร องค์การ ได้เชิญคณะกรรมการให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยทุกครั้ง ในคณะกรรมการชุดที่
ผ่านมา มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามประเมินผล ก่อนน าเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ 
เพราะฉะนั้นคณะกรรมการทุกท่านก็จะมีบทบาทในการทบทวน แนะน าแก้ไข เปลี่ยนแปลง ก่อนทีแ่ผนจะ
ออกมา   ส าหรับ Action Plan นั้นขอตอบค าถามที่ถามว่า อ.ส.พ. มีปญัหาอะไร โครงการไหนติดขัด
ด าเนินการต่อไม่ได้ ซ่ึงมี deadline ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม นั้น  ณ ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีปัญหาอะไรที่จะต้องขอ
เปลี่ยนแปลงแผนฯ 

ประธานกล่าวว่า เนื่องจากเป็นการประชุมในระยะต้นที่จะต้องมีการเซตแผนทั้งหมด จึง
อยากให้อ.ส.พ. น าเสนอมาเป็นปฏิทินว่าแต่ละไตรมาสจะต้องทบทวนแผนอะไรบ้าง จะน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการช่วงไหนเพื่อท าอะไรบ้าง จึงขอให้ไปท าปฏิทินมา เพ่ือคณะกรรมการจะได้ติดตามงานได้  และ
สรุปรายการที่องค์การ ต้องไปด าเนินการมาน าเสนอ ได้แก่ ๑. รายการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ยังไม่มีหรือ
ต้องทบทวน  ๒. ปฏิทินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนต่างๆ   ๓. โครงสร้างบุคลากร อัตราก าลัง ที่ต้อง
ทบทวน เพ่ือจะได้ก้าวไปพร้อมๆ กันกับแผนยุทธศาสตร์ เรื่องโครงสร้างบุคลากรมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้อง
จัดหา จัดเพิ่ม เพราะองค์การ ก าลังปรับรูปแบบใหม่ตาม vision ที่ก าหนด  เหล่านี้ถ้ามีอยู่แล้วให้บรรจุในการ 

/ประชุม... 



 
๔ 

ประชุมครั้งหน้า  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  ตามท่ีมีแก้ไข และขอให้
ฝ่ายบริหารน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑  การให้สัตยาบันการใช้เงินรายได้จ านวน 5,298,866.41 บาท เพ่ือประกอบธุรกิจ
ในช่วงที่ไม่มีคณะกรรมการ  

นายภราดร หอมแย้ม ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจ รักษาการรองผู้อ านวยการ รายงาน
ที่ประชุมว่า เงินจ านวน 5,298,866.41 บาท ทีใ่ช้เป็นเงินหมุนเวียนประกอบธุรกิจให้เกิดรายได้นี้ ไดถู้ก
จัดท าเป็นแผนธุรกิจจัดหารายได้ (เอกสารประกอบวาระ) มีรายละเอียดแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ 

1. การหาประโยชน์จากพ้ืนที่และสถานที ่
2. การประกอบกิจการในพื้นท่ี 
3. การจัดกิจกรรมภายในพ้ืนที่ 
ซ่ึงส านักพัฒนาธุรกิจ ไดจ้ัดท าแผนรายรับ-รายจ่าย เป็นรายไตรมาส และใช้เงิน 5.2 ล้าน 

บาทนี้ เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนท าให้เกิดรายได้ ซึ่งประมาณการไว้ว่าจะได้รายได้ 15 ล้านบาท จะไม่เกี่ยวกับ
เงินรายได้ที่ขอรับการจัดสรรเมื่อสิ้นปี เป็นการขอใช้วงเงินหมุนเวียน ๕.๒ ล้าน ส่วนรายละเอียดการเบิก-
จ่ายเงินแต่ละรายการตามแผนที่ด าเนินการไปแล้วอยู่ในอ านาจของ ผอ. อ.ส.พ.  คือไม่เกินรายการละ ๕ แสน
บาท 

นางลัดดาวัลย์ฯ กล่าวว่ารายได้รวมหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเมื่อสิ้นปี ถือเป็นรายได้ของ
องค์การ  ถ้าเงินจ านวน 5.2 ล้านบาทนี้ เป็นก้อนเดียวกันกับที่ดึงออกมาจากเงินรายได้ คณะกรรมการก็จะได้
พิจารณาต่อไป ซึ่งจะต้องแยกรายละเอียดออกมาตามข้อบังคับว่าด้วยเงินรายได้ของ อ.ส.พ. หากวงเงินเกิน 5 
แสนบาท ถึงจะมาขออนุมัติจากคณะกรรมการ ถ้ารายการไหนไม่เกิน 5 แสนบาท ก็เป็นอ านาจอนุมัติของผอ. 
อ.ส.พ.  เมื่อดูรายละเอียดในแต่ละรายการ มีบางรายการที่เกินกว่า 5 แสนบาท เช่น ค่าจ้างลูกจ้างจ าหน่าย
บัตร 7 อัตรา และค่าใช้จ่ายหมุนเวียนผลิตสินค้า ซึ่งในกรณีที่คณะกรรมการไม่อนุมัติเป็นก้อนที่วงเงิน 5.2 
ล้านบาท ก็จะต้องมาขอให้คณะกรรมการอนุมัติเป็นรายๆ ไป แต่หากคณะกรรมการอนุมัติเงินทั้งก้อนนี้เพ่ือใช้
ในกิจการ เพ่ือความคล่องตัวในการด าเนินงาน และให้ด าเนินการภายใต้กรอบวงเงินนี้ ก็ถือว่าคณะกรรมการได้
อนุมัติสองรายการนั้นแล้ว 

นางสุญาณีฯ ชี้แจงว่าในการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมยังไม่ได้ให้สัตยาบันการใช้เงิน
จ านวน 5.2 ล้านบาทนี้  การใช้เงินรายได้มีระเบียบตัวเดียวที่รองรับ ซ่ึงการใช้เงินรายได้ก้อนใหญ่คือ 5.2 ล้าน
บาทเกินอ านาจของ ผอ.อ.ส.พ. ที่จะอนุมัติ จึงน าเสนอคณะกรรมการให้สัตยาบันอนุมัติเงินทั้งก้อนนี้  ส่วน
รายละเอียด ผอ.อ.ส.พ. ก็จะรับไปด าเนินการตามที่ได้รับการกระจายอ านาจไปแล้ว 

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการ  กล่าวว่าช่วงที่ยังไม่มีคณะกรรมการ อ านาจใน
การอนุมัติตอนนั้นก็คือผอ.อ.ส.พ. ซึ่งเป็นหน้าที่ของ ผอ. อ.ส.พ. ที่ต้องอนุมัติเพ่ือให้การด าเนินงานได้ต่อเนื่อง 
เมื่อมีคณะกรรมการจึงต้องมาให้สัตยาบันรับทราบว่าผอ.อ.ส.พ. ได้ด าเนินการไปแล้ว  ตอนนั้นถ้ามี
คณะกรรมการ    คณะกรรมการก็เป็นผู้อนุมัติแผนการใช้เงินรายได้ของ อ.ส.พ.  

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์  กรรมการ  มีความเห็นว่า เงิน 5.2 ล้านบาท คือเงินรายได้
ตามระเบียบข้อบังคับ อ.ส.พ. พ.ศ. 2545 ตามระเบียบฯ ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงไม่เกิน 5 แสนบาท ก็เป็น
อ านาจของ ผอ.อ.ส.พ. หากเกิน 5 แสนบาท รวมถึงค่าใช้จ่ายทางอ้อมทุกเรื่องทุกรายการก็ต้องน ามาเสนอ
คณะกรรมการ  ในช่วงที่ไม่มีคณะกรรมการมีบางรายการที่ด าเนินการไปแล้ว แต่อยู่ในอ านาจของผอ.อ.ส.พ.  

/คือเป็น... 



 
๕ 

คือเป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงไม่เกิน 5 แสนบาท ก็จะถูกตัดออกไป  ส่วนรายการที่เกิน 5 แสนบาทและรายการที่
เป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมก็ต้องน าเสนอคณะกรรมการ   แต่เนื่องจากว่ามีบางรายการที่ไม่แน่ใจว่าเป็นค่าใช้จ่าย
ทางอ้อมหรือเปล่า เช่น ค่าสวัสดิการสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง (กรณีค่ารักษาพยาบาล)  ซึ่งในความหมายของ
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมระบุว่า เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนไม่สัมพันธ์โดยตรงกับรายได้ แต่องค์การ ได้รับประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจจากสินทรัพย์ดังกล่าว จึงขอให้สรุปใน ๒ ประเด็น คือ ๑. ขอความชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายใดที่เป็น
ค่าใช้จ่ายที่ ผอ.อ.ส.พ. อนุมัติเองได้  ๒. ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องน ามาเสนอคณะกรรมการ เป็นค่าใช้จ่าย
ทางอ้อมตามระเบียบหรือไม่ 

นางลัดดาวัลย์ฯ ขอให้ไปท ารายละเอียดมาน าเสนอเพ่ือคณะกรรมการจะได้รู้ว่ารายการ
ไหนใช่หรือไม่ใช่ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ หากมีรายการใดที่ไม่เกิน 5 แสนบาท ผอ.อ.ส.พ. สามารถอนุมัติได้ก็ไม่
ต้องเอามาให้คณะกรรมการอนุมัติ และอยากทราบรายละเอียดส าหรับค่าใช้จ่ายหมุนเวียนผลิตสินค้า 1 ล้าน
บาทด้วย  

ประธานกล่าวว่า องค์การต้องท า มีรายละเอียดอย่างไรให้คณะกรรมการเข้าใจด้วย 
กรรมการหลายท่านไม่เข้าใจระบบการบริหารของท่าน และถ้าเทียบกับหน่วยงานอ่ืนพบว่าวงเงินอนุมัติของ
ท่านน้อย ท าให้ไม่คล่องตัว คณะกรรมการชุดนี้ต้องการมาสนับสนุนงานของท่าน   อ.ส.พ. เป็นรัฐวิสาหกิจไม่ใช่
ราชการ เพราะฉะนั้นจะต้องมีกฎ กติกาในการบริหารที่คล่องตัวพอสมควร และครั้งนี้ถือเป็นโอกาสว่าปัญหา
ทั้งหมดคณะกรรมการจะช่วยท่านได้หากท่านจัดท ารายละเอียดต่างๆ ให้คณะกรรมการไปศึกษาท าความเข้าใจ
ในรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ  และหากจะมีการทบทวนระเบียบ ข้อบังคับใดๆ ช่วงนี้เป็นโอกาสที่จะขอแก้ไขได้
เร็วที่สุด หรือถ้ายังไม่มีและอยากจะมีให้ครบถ้วนจะได้ระดมคนร่วมกันจัดท าแล้วน าเสนอคณะกรรมการให้เห็น
ภาพรวมทั้งหมดเพ่ือจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ หลังจากนั้นจะได้บริหารจัดการได้สะดวกคล่องตัวขึ้น ส่วน
การให้สัตยาบันเรื่องการใช้เงินรายได้ครั้งนี้ ถ้าคณะกรรมการมีข้อมูลเรื่องการบริหารของท่านเป็นแบบไหน งบ
การเงินทั้งหมดของท่าน  ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องและมองเห็นปัญหาคิดว่าเป็นโอกาสอันดี เพ่ือคณะกรรมการ
จะได้พิจารณารายละเอียดพร้อมที่จะให้วงเงินสูงขึ้น  

นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ กรรมการ มีความเห็นว่าข้อบังคับว่าด้วยการใช้เงินรายได้
ของ อ.ส.พ. ใช้มาตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งน่าจะไม่ทันสมัยสมควรปรับปรุงได้แล้ว 

 
มติที่ประชุม ให้จัดท ารายละเอียดตามที่ประชุมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะมาน าเสนอ

เพ่ิมเติม ดังนี้  
๑. ค่าใช้จ่ายใดเป็นอ านาจอนุมัติของ ผอ.อ.ส.พ. และค่าใช้จ่ายใดเป็นอ านาจอนุมัติของ

คณะกรรมการ  และหากเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม เป็นไปตามระเบียบหรือไม ่
2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายหมุนเวียนผลิตสินค้า ๑ ล้านบาท 
3. รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการบริหารรายได้ 
4. ควรทบทวนข้อบังคับว่าด้วยเงินรายได้ ของ อ.ส.พ. 

 
๓.๒  การจัดประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พืชวงศ์ขิง-ขรา ครั้งที่ ๗ “ขิง-

ขราเพื่อชีวิต” (The 7th International Symposium on the Family ZINGIBERACEAE: Gingers for 
Life) 

เลขานุการน าเสนอโครงการจัดประชุม ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์
ของการจัดงาน ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่จัดงาน สถานที่จัดทัศนศึกษา 
ขอบเขตการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วม (ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระ)  

/และการ... 



 
๖ 

และการเปิดพ้ืนที่จัดแสดง แปลงรวบรวมพันธุ์ขิงข่า ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ภายใต้ชื่อ
ขิง-ข่าไทย มีดีอวดชาวโลก ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป หลังจากนั้นขอให้ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสวนและปลูกบ ารุง น าเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดงานโดย power 
point presentation  

นางสุญาณีฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน
ประชุมฯ ส าหรับในส่วนของคณะท างานและที่ปรึกษานั้น ได้มีการแต่งตั้งโดยองค์การ และด าเนินการไปแล้ว
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ขณะที่คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Scientific Committee) นั้น ประธาน Scientific 
Committee (Prof. John Kress, Smithsonian Institute) เป็นผู้ทีค่ัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญในระดับ
นานาชาติ  

ประธานกล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ท่าน รมว.ทส. มีข้อกังวลมากและซักถามอยู่
ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นงานเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระเทพฯ และพระองค์ท่านจะเสด็จ การจัดงานต้อง
รอบคอบและสมพระเกียรติ  หลังจากนั้นประธานแจ้งว่า ขอท าความเข้าใจกับฝ่ายเลขานุการ ว่าเรื่องสืบเนื่อง 
ไม่ใช่เรื่องเพ่ือทราบ จะต้องเป็นเรื่องเพ่ือพิจารณา และให้ข้อแนะน าดังต่อไปนี้ 

- การจัดประชุมระดับนานาชาติ จะต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ ก่อน จึงขอให้ด าเนินการขออนุมัติให้ถูกต้อง และไม่แน่ใจว่าต้องน าเรียนคณะรัฐมนตรี
หรือไม่ ขอให้ไปตรวจสอบมาก่อน 

- ขอให้ที่ประชุมช่วยกันพิจารณาคณะอ านวยการ และชุดต่างๆ ว่ามคีรบถ้วนไหม ส่วน 
format/pattern นั้น ดูแล้วยังไม่ถูกต้อง ซ่ึงจะส่งตัวอย่างมาให้ดูต่อไป  

- ขอให้ไปจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด  เช่น ทางดา้น
วิชาการ proceeding จะเสร็จเมื่อไหร่ ท าโบรชัวร์หรือยัง  ถ้าท าเสร็จแล้วให้มาน าเสนอเพ่ือคณะกรรมการจะ
ได้ช่วยดูให้ 

นางสุญาณีฯ ชี้แจงว่ามีปฏิทินท างานของคณะท างาน ซึ่งมีการประชุมคณะท างานกันทุก
เดือน มีความก้าวหน้าไปแล้วมาก แต่ไม่ได้สรุปรายงานให้ในวันนี้ เพราะมีรายละเอียดมากต้องใช้เวลาในการ
น าเสนอ  

นายจิรากรณ์ฯ กล่าวว่าปกติแล้วการประชุมนานาชาติจะมี Registration และ 
announcement ล่วงหน้าก่อนปีหรือสองปี ขณะนี้ Register จากต่างประเทศและในประเทศมีจ านวนเท่าไหร่ 
เขาจะมาอย่างไร มีการบริหารจัดการอย่างไร ซึ่งเป็นหน้าที่การบริหารจัดการภายใน การที่สมเด็จพระเทพฯ
เสด็จเป็นเรื่องใหญ่มาก ตัวเลขนักวิชาการท่ีจะมาร่วมต้องเป็นตัวเลขที่ชัดเจนแล้ว นิ่งแล้วว่ามาแน่นอน มา
อย่างไร ไปอย่างไร 

นางสาวอานุสราฯ กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศไทยในเรื่องของความร่วมมือ เป็นเรื่องที่ท าถวายสมเด็จพระเทพฯ เป็นชื่อเสียงประเทศ น่าจะต้องมี
แผนการประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น การบินไทยเอาไปลงในหนังสือสวัสดีเดือนสิงหาคม แต่ว่าต้องส่งต้นฉบับ
ภายในเดือนพฤษภาคม หรือมีการท าป้ายประชาสัมพันธ์อย่างน้อยเข้ามาในเมืองต้องเห็น   กลุ่มเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องคือคนเมืองเพ่ือจะได้เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นการประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ด้วย 

ประธานขอฝากไว้ ๕ เรื่อง คือ  
๑. การท าเรื่องขออนุมัติ  และปฏิทินของคณะท างาน 
๒. การเชิญหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วม เช่น กรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ หรือหน่วยงานอื่นๆ 

ที่เปน็พันธมิตร 
๓. เรื่องเอกสารประชาสัมพันธ์ ที่คณะกรรมการยังไม่เห็น  
๔. เรื่องของการมีส่วนร่วม เรามีป่าชุมชน ยังไม่มีการมสี่วนร่วมตรงนี้ว่าจะต้องมีการ 

/ขยายผล... 
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ขยายผลเอาไปท าอะไรต่อ 
๕. เรื่อง out put รัฐบาลบอกว่าในการจัดประชุม Inter ประเทศชาติจะได้อะไร หรือ 

องค์การ คาดหวังว่าจะได้อะไร 
นางสุญาณีฯ ชี้แจงว่าในการประชุมวิชาการครั้งนี้จะได้มีการน าเสนอผลงานวิจัยและ

พัฒนา (R&D) ที่ได้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านเวชส าอางและยาจากพืชสกุลมหาหงส์ ซึ่งจะสามารถส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพเสริมได้ เนื่องจากมีงานวิจัยด้านเขตกรรมที่ท าควบคู่ไปด้วย  

หลังจากนั้นนางสุญาณีฯ อธิบายแผนผังรับเสด็จโดยฉายภาพสไลด์จุดถวายการต้อนรับ 
แผนผังภายในห้องประชุม โต๊ะทรงงาน จุดแสดงนิทรรศการเพ่ือถวายให้ทอดพระเนตร  และเรียนที่ประชุมว่า 
อ.ส.พ. ได้เรียนเชิญที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการจัดเตรียมพ้ืนที่รับเสด็จมาช่วยให้ค าแนะน าเพ่ือจัดงานได้
สมพระเกียรติ  เพราะหลังจากท่ีมีปัญหาเรื่องงบประมาณจัดงานที่ของบกลางไม่ได้ ท าให้จ้างบริษัท organizer
ไม่ได้ องค์การ ก็ต้องกลับมาดูว่าเงินที่เรามีอยู่ประมาณ ๕.๔ ล้านบาท จะจัดอย่างไรได้สมพระเกียรติ 
ขณะเดียวกันก็ต้องการความรวดเร็วคล่องตัว เพราะขณะที่เวลากระชั้นเข้ามาหากคอยเงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่นและติดปัญหาการเบิกจ่าย ก็จะยิ่งล่าช้าไปกันใหญ่   ดังนั้น จากงบประมาณขององค์การเองที่มีอยู่
ประมาณ ๕.๔ ล้าน จึงต้องลดขนาดของงานลง แต่ยังคงไว้ในส่วนที่พระองค์ท่านทรงสนพระทัยจริงๆ คือด้าน
วิชาการ เราตัดเรื่อง Expo ออกไป เพราะเป็นส่วนที่ต้องการ organizer มาด าเนินการ แต่เรายังมีการจัดแสดง
นิทรรศการอยู่ รวมถึงการจัดแสดงการใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์ขิง-ข่า โดยกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งอ.ส.พ. มีงานส ารวจ
รวบรวมข้อมูลด้านนี้อยู่แล้วในภารกิจ 

และขณะนี้องค์การ เปิดรับสมัครภาพถ่ายพืชวงศ์ขิง-ข่าใน ๕ มิติ โดยมีคณะกรรมการจาก
มูลนิธิถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ภาพที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ ซึ่งจะต้อง
หารือกับส านักพระราชวังก่อนว่าจะเหมาะสมหรือไม่ที่จะขอพระราชทานพระราชานุญาตให้สมเด็จพระเทพฯ 
เป็นผู้แทนพระองคใ์นการพระราชทานถ้วย 

นายจรูญ อ่ิมเอิบสิน กรรมการ กล่าวว่าในกรณีนี้น่าจะขอผ่านท่านผู้หญิงจรุงจิตต์  ฑีขะระ 
ไม่ใช่ส านักพระราชวัง  ในทางพิธีการสมเด็จพระนางเจ้าฯ ต้องพระราชทานให้แทนพระองค์ เพราะฉะนั้นก็ต้อง
ไปขอผ่านราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

นายเอกสิทธิ์ฯ กล่าวเสริมว่าหากติดขัดอะไรกข็อให้แจ้งมา จะรับไปประสานให้ 
นายจิรากรณ์ฯ ให้ข้อสังเกต ๓ ประเด็น คือ  
เรื่องท่ี ๑ การรับเสด็จ เป็นเรื่องใหญ่มาก แต่ในรายชื่อคณะกรรมการ ไม่มีใครรับผิดชอบ 

หน้าที่นี้โดยตรง   หน่วยงานทางวิชาการ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ กลุ่มชาติพันธุ์ ถามว่าจะจัดการ
อย่างไร ประสานกันอย่างไร ใครเป็นตัวแทนเข้ามา ยังไม่มีการก าหนด 

เรื่องท่ี ๒ ตอนที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงปาฐกถา เวทีต้องเต็ม คนนั่งต้องเต็ม ต้องมีแผนสอง 
ว่าถ้าคนมาไมเ่ต็ม จะท าอย่างไร  

เรื่องท่ี ๓ การประชาสัมพันธ์เกรงว่าจะไม่ทันเวลา เหลือเวลาอีกเพียงสาม-สี่เดอืนเท่านั้น 
นางสุญาณีฯ ตอบค าถามข้อที่ ๑ ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของคณะท างานที่มีการเตรียม

งานกันมาแล้ว เช่น มีมหาวิทยาลัยมหาสารคามดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะเข้ามาจัดแสดงนิทรรศการ และด้วย
ข้อจ ากัดในพ้ืนทีเ่ราจึงไม่สามารถเปิดรับได้หมดแต่จะคัดเลือกเข้ามา 

นายปิยเกษตรฯ กล่าวเสริมว่าได้มีการท า circular เวียนไปทางอีเมลแล้ว ส่วนใหญ่ส่งให้
กลุ่มเฉพาะคือ นักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งได้เวียนไปแล้ว ๒ ครั้ง ตั้งแต่กลางปี ๒๕๕๗ เป็น 
First Circular และ Second Circular  ส าหรับ Registration สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซด์ และสามารถ
ช าระเงินได้ทางบัตรเครดิต   ส่วนหัวข้อน าเสนอผลงานนั้นเนื่องจากก าหนดปิดรับสมัครไว้เป็นวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงยังมีเวลาอีกหนึ่งเดือนก่อนจะปิดรับสมัคร  และขณะนี้ได้ก าหนดนัดประชุมหน่วยงาน 

/ร่วมจัด... 
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ร่วมจัดในวันที่ ๓๐ เมษายนนี้ โดยมีคุณสมควร สุขเอ่ียม หัวหน้าฝ่ายจัดการพ้ืนที่ ผู้วางผังการจัดนิทรรศการ 
จะไปอธิบายท าความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ซึ่งได้มีการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เราเชิญในระดับปฏิบัติ  
ความจริงองค์การ เชิญไปมากกว่านี้แต่มีบางหน่วยงานที่ปฏิเสธกลับมาเพราะไม่สะดวกด้านงบประมาณ ที่เรา
ได้มา ๑๒ หน่วยงานนี้เราถือว่าเพียงพอและเหมาะสมกับพ้ืนที่ๆ มีค่อนข้างจ ากัด แต่ละหน่วยงานเราแบ่ง
นิทรรศการเป็น ๕ มิติ คือ มิติด้านอาหาร การท่องเที่ยว สมุนไพร ซึ่งหน่วยงานร่วมจัดก็จะมาเติมเต็มตรงนี้ 
ส าหรับนิทรรศการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เอง จะมีทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัย อนุกรมวิธานพืช 
พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน งานประชุมแบบนี้เราเคยจัดมาแล้วหลายครั้ง เช่น การประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิม
พระเกียรติฯ เรื่องหิ่งห้อย  รวมทั้งการจัดประชุมวิชาการฯ ที่สมเด็จพระเทพฯ เสด็จ  ส าหรับหากเกิดกรณี
จ านวนผู้เข้าร่วมไม่เต็มห้อง เราได้จัดเตรียมแผนส ารองไว้แล้ว 

ประธานสอบถามจ านวนผู้ที่สมัครเข้ามาแล้ว และตั้งเป้าไว้ทั้งหมดมีกี่คน 
นายปิยเกษตรฯ ตอบว่าปกติจะมาสมัครกันมากช่วงใกล้ปิดรับสมัคร แต่ตั้งเป้าไว้ทั้งหมด

ประมาณ ๒๐๐ คน เป็นชาวต่างประเทศประมาณ ๓๐ คน 
นางลัดดาวัลย์ฯ ให้ข้อสังเกตว่าคณะกรรมการอ านวยการ ยังขาดฝ่ายทหาร  ต ารวจ และ

หน่วยงานระดับท้องถิ่น เช่น อบจ. 
นางสาวอานุสราฯ ให้ความเห็นว่าถ้าเพ่ิมหน่วยงานร่วมจัด เช่น เชิญ MICE เข้ามาเป็น

สปอนเซอร์ ก็จะช่วยได้หลายๆเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องประชาสัมพันธ์ 
นางสุญาณีฯ เรียนว่า ได้มีการประสานงานกันไว้บ้างแล้วในเรื่องการประชาสัมพันธ์ และ

เรื่องการส่งผู้ประสานงานอ านวยความสะดวก (laisons) ให้ participants  แต่เรื่องที่การเป็นเจ้าภาพ 
welcome dinner  หรือ farewell dinner ยังไม่ได้ข้อสรุป 

นางสาวอานุสราฯ แนะน าว่าการที่ อ.ส.พ.มี network  แม้แต่ให้เป็นเจ้าภาพแต่ในนาม  
อ.ส.พ. จะได้ความร่วมมือที่จะเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์ อย่างเช่นการบินไทย หากเชิญมาช่วยเป็น
เจ้าภาพในนามการบินไทย ก็มีสื่อที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ได้ ให้รับไปก่อน เพ่ือจะได้ความร่วมมือเข้ามาช่วยกัน 

ประธานกล่าวว่า อ.ส.พ. อย่าจ ากัดแค่ ๑๒ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วม หากพิจารณาแล้ว
ไม่กระทบกับค่าใช้จ่าย และทุกคนประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการเป็นหน้าเป็นตาของประเทศ จึงอย่ามีข้อจ ากัด
ผู้เข้ามาร่วม เพ่ือ อ.ส.พ. จะได้มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น 

นางสุญาณีฯ เรียนว่า ๑๒ หน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานที่เข้ามาร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ 
ไม่ได้หมายถึงการเป็นเจ้าภาพร่วม  ความจริงมีความยินดีมากเรื่องการเป็นเจ้าภาพร่วม ซึ่งก็ได้ประสานทั้ง
บริษัทการบินไทย และบางกอกแอร์เวย์ เพ่ือขอ airfares พิเศษให้กับผู้มาน าเสนอผลงาน เป็นต้น  รวมทั้งขอ
ไปที่ SCG กับ ธกส. แต่พอติดตามก็ได้ค าตอบว่าก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ทาง AIS ก็ให้งบสนับสนุนมาซึ่ง
ก็จะใช้ในเรื่องการประชาสัมพันธ์  ด้านแผนประชาสัมพันธ์ทางคณะท างานประชาสัมพันธ์ก็ท าเอาไว้แล้ว โดยมี
ที่ปรึกษาจากข้างนอกเข้ามาให้ค าแนะน า มีทั้งออกสื่อทาง TV วิทยุและ หนังสือพิมพ์ และจะมี press 
conference ที่กรุงเทพฯ ในเดือนพฤษภาคม และจะเรียนเชิญ ท่าน รมว.ทส. แถลงข่าวในต้นเดือนสิงหาคมนี้
ด้วย ต้องขออภัยที่ไม่ได้น าเสนอในวันนี้ 

ประธานกล่าวว่าองค์การ ยังไม่มีวิธีการเร่งรัด ต้องส่งหน่วยที่มีทักษะเข้าไปรุกเพ่ือจะได้ 
ค าตอบ และนี่คือสิ่งที่คณะกรรมการจะ support ท่าน  และท่านกรุณาดูว่าอะไรที่จะต้องเตรียมมาให้
คณะกรรมการ 

นายจิรากรณ์ฯ ขอให้ ผอ.อ.ส.พ. ไปจัดท ารายละเอียดในเรื่องต่างๆ ในแต่ละเรื่องว่า
จะต้องท าอะไรบ้างรวมทั้ง timeline เสนอให้คณะกรรมการได้รับทราบในการประชุมคราวหน้า เพราะวันนี้
คณะกรรมการฟังดูเข้าใจ แต่ไม่เห็นภาพรวมทั้งหมด ว่าท าอะไรไปแล้วบ้าง 

ประธานกล่าวว่าในโอกาสนี้ขอให้ทางคณะกรรมการเสนอข้อคิดเห็นให้ ผอ.อ.ส.พ. รับไป  
/ด าเนินการ... 



 
๙ 

ด าเนินการ  ขอให้ไม่ต้องชี้แจงแล้วว่าท าครบหมดแล้วแต่ยังไม่ได้แสดงให้เห็น 
นางลัดดาวัลย์ฯ แนะน าว่าในเรื่องของความเป็นเจ้าภาพร่วม จะท าอย่างไรถึงจะปรากฏต่อ

สาธารณะและมีความรับผิดชอบจากเจ้าภาพร่วมที่ชัดเจน  จะท าการประชาสัมพันธ์อย่างไร  และน่าจะ
ประชาสัมพันธ์ความมีเสน่ห์ของสวนพฤกษศาสตร์ที่เชียงใหม่ด้วย จะได้เป็นที่รู้จัก 

นางสาวอานุสราฯ แนะน าว่า การขอเชิญมาเป็นเจ้าภาพร่วมอาจมิใช่ที่เป็นตัวเงิน  เช่น 
ธนาคารต่างๆ สามารถขึ้นหน้าจอ ATM เพ่ือประชาสัมพันธ์งานให้ อ.ส.พ.ได้   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมี
เว็บไซด์ มีรายการ TV ของตัวเอง จะช่วยตรงนี้ได้ ท าให้ อ.ส.พ. ไม่ต้องใช้งบในการประชาสัมพันธ์ และอยาก
ให้ต่อยอดจากการประชุมวิชาการด้วย มีปฏิทินการท่องเที่ยวว่า มาเดือนกันยายนจะเห็นอะไร พฤศจิกายนเห็น
อะไร  ธันวาคมเห็นอะไร ท า theme ขึ้นมาและบูรณาการกับชุมชน กับการท่องเที่ยว ให้คิดกิจกรรมต่างๆ ได้
เลย 

ประธานกล่าวสรุป ดังนี้  
1. เรื่องขออนุมัตกิระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เพ่ือจัดงานประชุมฯ ขอให้องค์การ ท า

เอกสารให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์นี้ แล้วส่งให้ประธานพิจารณา  
2. ให้ไปจัดท าปฏิทินการประชุมคณะท างานแต่ละชุด แต่ละชุดรับผิดชอบอะไร จะแล้ว 

เสร็จเมื่อไหร่ โดยให้เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
3. ให้เชิญหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพเพ่ิมเติม ถึงแม้จะได้เชิญไปมากแล้วก็ตาม 

ให้เตรียมเอกสารต่างๆ ทั้งด้านสารัตถะ และด้านวิชาการ ปกเอกสารขอให้เป็นภาพดอกไอยริศที่สมเด็จ
พระเทพฯ ทรงพระราชทานนาม และมีความเห็นว่า theme ขิง-ข่าเพ่ือชีวิต ยังไมเ่หมาะสม ควรจัดให้มีการ
ประกวดชื่อ   

๔. ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และใช้จุดนี้ในการที่จะต่อยอด 
เชื่อมโยงเป็นพันธมิตร เลือกหาหมู่บ้านจากป่าชุมชนเพ่ือน าไปขยายผล 

๕. เรื่องแผนประชาสัมพันธ์  ให้ท า package ทุก media ในแต่ละสัปดาห์ และเตรียม 
เนื้อหาสาระเพ่ือออก TV ช่อง ๕ ซึ่งประธานจะช่วยประสานงานให้ 

๖. เรื่อง out put และ out come การสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ ขอให้ให้ความ
สนใจตรงนี้ จะมี MOU กับใคร ต้องมีตรงนีด้้วย ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของวิชาการอย่างเดียว 

นางสุญาณีฯ ชี้แจงว่า Theme ขิง-ข่า เพ่ือชีวิต หรือ Gingers for Life นั้นได้ถูกก าหนด 
และประกาศไปนานแล้ว และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ไปแล้วด้วย 

นางสาวอานุสราฯ แนะน าว่า ในส่วนของดอกไม้ที่ได้รับพระราชทานพระนาม ถ้าออกตรา
ไปรษณียากรเป็นแสตมป์ส่วนตัวที่เป็นดอกไม้ในพระนามสิรินธร ซึ่งยังไม่เคยมีการจัดท ามาก่อน เป็น
collection ที่จัดท าโดย อ.ส.พ. เป็นดอกไม้ในพระนามทั้งหมด แล้วขายในวันงานเพ่ือเป็นที่ระลึก ใน ๑ แผ่น
จะท า ๑๒ หรือ ๒๐ ดวง ก็ได้  และสอบถามเรื่องกระวาน กานพลู ว่าจังหวัดจันทบุรี และระยองเป็นจังหวัดที่
ใช้กระวานท าอาหาร  ซึ่งน่าจะเป็นพ้ืนที่ที่ สามารถต่อยอดได้ ท าไมไม่ปลูกพืชสมุนไพรในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
ท าไมถึงเป็นมหาสารคาม 

นายจิรากรณ์ฯ เห็นด้วยที่จะจัดท าตราไปรษณีย์พันธุ์ไมใ้นพระนามสมเด็จพระเทพฯ 
ประธานกล่าวว่าดอกไม้ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ ต้องใช้ทั้งในบัตรเชิญ ปากกา สมุด ผ้าพันคอ 

เข็มกลัด ท าแล้วขายได้ด้วย  หากทันภายใน ๓ เดือน น้ าที่เสริฟอาจจะเป็นน้ าที่ท าจากพืชตระกูลขิง-ข่า เพ่ือ
สร้างความประทับใจ เป็นต้น 

/นายเอกสิทธิ์... 



 
๑๐ 

นายเอกสิทธิ์ฯ กล่าวเสริมว่ามีดอกกล้วยไม้สกุลหวาย ชื่อรักตสิริน กับม่วงราชกุมารี 
อาจจะเอาพันธุ์มาโชว์ในงาน 

นางลัดดาวัลย์ฯ มีความเห็นว่าควรเผยแพร่ชื่อองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ภาษาไทยให้
แพร่หลายติดตลาดด้วย 

นางสาวเยาวนุชฯ แสดงความเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายของการจัดงานครั้งนี้ คือกลุ่ม
นักวิชาการ แต่ที่เราท าประชาสัมพันธ์ออกไปอย่างแพร่หลายนั้นตรงกับความตั้งใจหรือไม ่ ฉะนั้นต้องหา
แนวทางจริงๆที่องค์การ ต้องการ และการเปลี่ยนแปลงที่ทางคณะกรรมการได้เสนอมานั้นจะยากหรือไม่ภายใน
ระยะเวลาทีเ่หลือเพียงแค่ ๓ เดือน 

นางสุญาณีฯ เรียนที่ประชุมว่านางสาวเยาวนุชเข้าใจถูกต้อง การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการ
ประชุมวิชาการ เป้าหมายและความคาดหวังขององค์การ คือ มีนักวิชาการและนักวิจัยให้ความสนใจเข้าร่วม
ประชุม  การที่ก าหนด theme ว่า Ginger for Life เพ่ือให้เห็นถึงศักยภาพของพืชวงศ์นี้ ว่าเป็นยาก็ได้ เป็น
อาหารก็ได้ การประชาสัมพันธ์เพ่ือให้มีผู้มาเข้าร่วมประชุมจ านวนมากจะเล็งที่กลุ่มเป้าหมาย แต่ส าหรับกลุ่มอ่ืน
ที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของฟังบรรยายวิชาการนั้น องค์การ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้ามาชมแปลงรวบรวม
พืชวงศข์ิง-ข่า ภายใต้หัวข้อ “ขิง-ข่าไทย มีดีอวดชาวโลก” ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ส่วน
การผลิตแสตมป์นั้นเห็นว่ามีประโยชน์สามารถสะสมเป็นที่ระลึกได้ 

นางลัดดาวัลย์ฯ แนะน าว่า ในวันเปิดงานน่าจะมีการท าอาหารจากขิง-ข่า โดยให้ชาวบ้าน
มาเปิดร้าน หรือมีมุมที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากขิง-ข่า มานวด สปา ท าเป็นนิทรรศการให้คนมาใช้บริการ 

 
มติที่ประชุม ขอให้ อ.ส.พ. รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมไป ด าเนินการ 

๖ ข้อ ตามท่ีประธานสรุปไว้ข้างต้น ดังนี้ 
๑. จัดท าเรื่องขออนุมัติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เพ่ือจัดงานประชุมฯ ให้แล้วเสร็จ

ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘  
๒. จัดท าปฏิทินการประชุมคณะท างานแต่ละชุด และรบัผิดชอบเรื่องใด/แล้วเสร็จ

เมื่อไหร่ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
๓. ให้เชิญหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพเพ่ิมเติม และเตรียมเอกสารต่างๆ ทั้งด้านสารัตถะ 

และด้านวิชาการ ปกเอกสารขอให้เป็นภาพดอกไอยริศที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทานนาม และมี
ความเห็นว่า theme ขิง-ข่าเพ่ือชีวิต ยังไม่เหมาะสม ควรจัดให้มีการประกวดชื่อ   

๔. ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ในการต่อยอดเชื่อมโยงเป็น
พันธมิตร และเลือกหาหมู่บ้านจากป่าชุมชนเพ่ือน าไปขยายผล 

5.   เรื่องแผนประชาสัมพันธ์  ให้จัดท า Package ทุก media ในแต่ละสัปดาห์ และ
เตรียมเนื้อหาสาระเพ่ือออก TV ช่อง ๕ ซึ่งประธานจะช่วยประสานงานให้ 

6. เรื่อง out put และ out come การสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ  เช่น จะมี MOU 
กับหน่วยงานใด  เป็นต้น 

 
๓.๓ โครงการวิจัย “การรวบรวมพันธุกรรมมละการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ ด้านเคมี 

พืชวงศ์ขิง-ขรา (Zingiberaceae) ในประเทศไทย” ที่ได้รับทุนจากส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวอาพ (องค์การมหาชน) 

/ประธาน... 



 
๑๑ 

ประธานกล่าวว่า เรื่องนี้อยู่ในเรื่องสืบเนื่องซึ่งหมายถึงต้องเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา 
ฉะนั้นถ้ายังด าเนินการไม่แล้วเสร็จก็ยังไม่ต้องน าเข้าวาระ  และสอบถามว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ มีกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับอะไรบ้างทีจ่ะต้องไปปรับปรุงแก้ไข และจะด าเนินการเมื่อไหร่ 
 

มติที่ประชุม  ให้น าเสนอเพ่ือพิจารณาเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ รายงานสถานะทางการเงิน ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๘   
นางสาวปัถวี  แสงฉาย ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ รายงานว่างบการเงินขององค์การ 

จัดท าโดยงานบัญชี เพื่อแสดงให้เห็นผลการด าเนินการ และฐานะทางการเงินโดยถูกต้องตามความเป็นจริงและ
ตามหลักการบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้ 

 
งบแสดงฐานะทางการเงินแสดงในรายการของสินทรัพย์   
 สินทรัพย์ขององค์การ รวมทั้งสิ้น ๖๘๕.๙๖ ล้านบาท ประกอบด้วย  
         สินทรัพย์หมุนเวียน     ๓๒๑.๓๑ ล้านบาท   
         สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๓๖๔.๖๕ ล้านบาท   
แสดงในรายการหนี้สินและส่วนของทุน   

   หนี้สินขององค์การรวมทั้งสิ้น ๕๖๓.๑๓ ล้านบาท ประกอบด้วย 
หนี้สินหมุนเวียน        ๓๑.๓๘ ล้านบาท   

 หนี้สินไม่หมุนเวียน  ๕๓๑.๗๕ ล้านบาท   
ส่วนของทุน  ๗๐.๐๐ ล้านบาท   
          รวมหนี้สินและส่วนของทุน  ๖๘๕.๙๖ ล้านบาท 
 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวด ๑ เดือน สิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ประกอบด้วย 
          รายได้เดือนมีนาคม      ๒๓.๐๙ ล้านบาท   
          ค่าใช้จ่ายเดือนมีนาคม  ๒๒.๔๖ ล้านบาท   
          ก าไรสุทธิเดือนมีนาคม  ๖๓๒,๓๗๗.๕๐ บาท 
 

จากรายงานการสอบทานงบการเงินประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ของส านักตรวจสอบ
ภายในได้วิเคราะห์เปรียบเทียบงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวด ๑ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
และ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ พบว่ามีรายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๒๑.๗๗ ล้านบาท รองลงมา
เป็นรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ๔๐๖,๖๘๒.๔๙ บาท และรายได้จากการให้สิทธิประกอบกิจการ 
๒๕๐,๓๓๓.๗๘ บาท ตามล าดับ  ซึ่งลดลงจากปีก่อน (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) ๑,๐๔๙,๙๓๒.๗๕ บาท คิดเป็นร้อย
ละ ๔.๓๕  รายได้ที่ลดลงมากที่สุดคือ รายได้จากการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เสาโทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๐ 
รองลงมาเป็นรายได้จากการจ าหน่ายสินค้ารับฝากขายคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๙ และรายได้จากการจ าหน่าย
อาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๗ ตามล าดับ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ)  

นางสาวปัถวีฯ เรียนเพ่ิมเติมว่าน่าจะมีการมอบหมายให้ส านักที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดูว่า
รายได้จากการขายลดลงจะต้องด าเนินการอย่างไร   เพราะเนื่องจากทาง TRIS มี comment ว่าคณะกรรมการ
ต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ และหากกรณีศักยภาพการด าเนินงานของ 

/รัฐวิสาหกิจ... 



 
๑๒ 

 
รัฐวิสาหกิจลดลงอาจจะมีข้อแนะน าหรือแนวทางเพ่ือน าไปปรับปรุงต่อไป 

ประธานมีข้อสงสัยว่าหากวาระนี้น าเสนอเพ่ือทราบ แต่ทาง TRIS มี comment ให้
คณะกรรมการให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน คิดว่า อ.ส.พ. น่าจะปรับวิธีการน าเสนอให้เห็นภาพและ
เข้าใจได้ง่ายเพ่ือคณะกรรมการจะสามารถให้ความเห็นได้ ยกตัวอย่างเช่น มีการเปรียบเทียบปี ๕๘ และปี ๕๗ 
เมื่อปรากฏว่าในปี ๕๘ มีรายได้ลดลง ท่านบอกได้ไหมว่าเป็นเพราะอะไร แล้ว อ.ส.พ. มีวิธีการใดที่จะท าให้
รายได้เพ่ิมขึ้น หรือเป้าเดิมที่ อ.ส.พ. ก าหนดว่าในเดือนนี้เท่าไหร่ ดูว่า อ.ส.พ ห่างจากเป้าไปเท่าไหร่ สาเหตุ
เพราะอะไร หรือจะต้องท าอย่างไรให้เป็นไปตามเป้าตามแผน และต่อไปมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
 นางสุญาณีฯ ขอให้ทางส านักพัฒนาธุรกิจชี้แจงสาเหตุของรายได้ท่ีลดลง  
 นายภราดรฯ  ชี้แจงว่ารายได้ขององค์การ มาจากสองส่วน คือ รายได้จากเงินอุดหนุนของ
รัฐบาล และรายได้จากการประกอบกิจการของสวนฯ 
 ประธานกล่าวว่ายังตอบไม่ตรงค าถาม อยากทราบว่ามีแผนส่งเสริมการตลาดหรือจัด 
event เพ่ือเพ่ิมเป้ารายไดอ้ย่างไรด้วย ยกตัวอย่างของอุทยานราชพฤกษ์ เขามีแผนตั้งเป้าไว้  มี แ น ว โ น้ ม 
แผนแก้ไขเยียวยาอย่างไร ที่อ่ืนเขามีแผนรายงานเป็นไตรมาสเอามาให้คณะกรรมการดูก่อน แล้วเอามา
เปรียบเทียบกับปัจจุบัน แล้วมีแผนปรับปรุงเพิ่มยอดรายได้เป็นอย่างนี้ เป็นต้น 
 นางสาวปัถวีฯ ชี้แจงว่าในการประชุมครั้งก่อนได้เปรียบเทียบให้เห็นเป็นรายไตรมาสแล้ว 
ซึ่งแสดงให้เห็นแนวโน้มแล้วว่าจะลดลง  
 ประธาน กล่าวว่าหากทราบว่าจะลดลงแล้วก็ต้องมี action หากหวังพ่ึงรายได้จากรัฐบาล
อย่างเดียวมีหวังถูกยุบ 
 นายประมุข  เพ็ญสุต รองผู้อ านวยการ เรียนที่ประชุมว่า อ.ส.พ. ก าลังมีการก่อสร้าง 
Conopy Walkway ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ คาดว่าจะเพ่ิมจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมได้มากขึ้น 
และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

นางสุญาณีฯ มีความเห็นว่าเรื่องรายได้จากการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เสาโทรศัพท์ ทั้ง ๓ 
บริษัทที่เสนอมา อีก ๒ บริษัทยังไม่ได้ต่อสัญญาให้บริษัท ท าให้ขาดรายได้ตรงนี้ไป ขอให้ทางส านักพัฒนาธุรกิจ
รีบไปด าเนินการ ส าหรับการรายงานสถานะทางการเงินประจ าเดือนนั้น เป็นวาระน าเสนอเพ่ือให้
คณะกรรมการรับทราบ แต่หากเป็นนโยบายของคณะกรรมการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง จะได้รับไปพิจารณา
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติต่อไป 

ประธานขอให้มีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพ่ือคณะกรรมการจะได้พิจารณาเรื่องต่างๆ 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ให้จัดท ารูปแบบในการรายงานว่าจะเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส  ให้ทบทวนแนวโน้ม
เพ่ือที่จะเพ่ิมรายได้ ต่อไปหากจะเสนอเป็นรายเดือนอีกก็เพ่ือรับทราบได้ แต่ควรมีรายงานรายไตรมาส 
เปรียบเทียบเพ่ือให้คณะกรรมการให้ความเห็น 

นายจิรากรณ์ฯ เสริมว่า น่าจะวิเคราะห์ถึงสถิติภาพรวมว่าที่รายได้ลดลงเพราะจ านวน
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเชียงใหม่ลดลงหรือไม่ ให้เห็นปัจจัยที่ภายนอกองค์กรด้วยเพ่ือให้เห็นภาพรวม ส่วน
รายงานผลรายเดือนก็รายงานไป เรื่องวิเคราะห์ก็ต้องให้เห็นสถิติภาพรวมรายไตรมาส 

ประธาน กล่าวว่ารัฐวิสาหกิจที่เทียบแล้วใกล้เคียงกับ อ.ส.พ.  น่าจะเป็นไนท์ซาฟารี  กับ
อุทยานราชพฤกษ์  จุดอ่อนของอ.ส.พ. คือ ไกล มายาก ไม่มีอะไรดึงดูด ถ้าเปรียบเทียบกับที่อ่ืน เขามีหอค า มี
สิ่งใหม่ๆ ที่เรียกแขกให้เข้ามาทุกฤดู รายได้ไม่ตก เงินงบประมาณได้เป็นสองเท่า  

นางสาวเยาวนุชฯ ให้ความเห็นว่า เมื่อมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ ขึ้นมา
น่าจะช่วยกลั่นกรองได้มาก เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ ก็จะมาช่วยดูงบประมาณ ดูประเด็นทีเ่ป็นข้อสงสัย 

ประธานแนะน าให้ฝ่ายเลขานุการไปขอเอกสารรายงานของรัฐวิสาหกิจอ่ืนได้จากหน้าห้อง 
/ปลัด... 



 
๑๓ 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ อ่านแล้วเข้าใจ ให้เอามาดูเป็นตัวอย่าง  
 
มติที่ประชุม    รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการไปขอเอกสารรายงานการประชุม

ของรัฐวิสาหกิจอ่ืนจากหน้าห้องปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เอามาดูเป็นตัวอย่างในการจัดท ารายงาน 
 
๔.๒ ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับเชิญจากประธานาธิบดีสาธารณรัฐ

เซเชลส์ ให้เป็นกรรมการของ THE NATIONAL BOTANICAL GARDENS FOUNDATION 
นางสุญาณีฯ รายงานที่ประชุมว่า ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเซเชลส์ ได้มีหนังสือเชิญลง

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอเชิญเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริหาร ของ THE NATIONAL BOTANICAL GARDENS FOUNDATION สาธารณรัฐเซเชลส์  มีระยะเวลาใน
การด ารงต าแหน่ง ๓ ปี  มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  ซึ่งน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ
ในเบื้องต้นก่อน และยังไม่ได้มีการแจ้งตอบกลับไป 

ประธานขอให้ตรวจสอบระเบียบก่อนว่าสามารถท าได้หรือไม่อย่างไร เกรงว่าจะเป็น
ประเด็นเพราะเคยมีกรณีตัวอย่าง แต่หากไม่ติดขัดเงื่อนไขอะไร ทางคณะกรรมการก็ยินดีและไม่ได้ขัดข้อง
ประการใด 

นางสาวอานุสราฯ กล่าวเสริมว่าต าแหน่งของ CEO เป็นลักษณะ contract จะมี
ข้อก าหนดว่าต้องอุทิศเวลา และยกตัวอย่างกรณี CEO ของบริษัทไปรษณีย์ฯ ไปเป็นกรรมการให้กับบริษัทแห่ง
หนึ่งแล้วต้องไปประชุมที่ต่างประเทศจึงเกิดประเด็นปัญหาขึ้น ฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้ด้วย  

นายจรูญฯ มีข้อสังเกตว่าหนังสือเชิญเป็นการเชิญตัวบุคคล ไม่ใช่เชิญโดยต าแหน่ง 
นางสุญาณีฯ เรียนที่ประชุมเพ่ิมเติมว่าการปฏิบัติภารกิจดังดังกล่าวสามารถปรึกษาหารือ

กันได้ทาง e-mail และคิดว่าคงไม่ได้เดินทางเพ่ือไปปฏิบัติภารกิจใดที่สาธารณรัฐเซเชลส์  ที่ประชุมเห็นตรงกัน
ว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานและประเทศชาติด้วย แต่ขอให้ตรวจสอบระเบียบและเงื่อนไขสัญญา
เพ่ือความรอบคอบ หากไม่ผิดเงื่อนไขอะไรก็ไม่ขัดข้อง 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ และให้ตรวจสอบเงื่อนไขเพ่ือปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ผิดสัญญา  
 
๔.๓  รายงานการตรวจสอบงบการเงินองค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ าเออมมรริม จังหวัด

เชียงใหมร ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยส านักงานการตรวจเงินมผรนดิน 
เลขานุการรายงานที่ประชุมว่า ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้สอบทานงบแสดง

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวดสามเดือน และเก้าเดือน 
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๖ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน และงบกระแสเงินสด 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๖ ขององค์การ ซึ่ง ผอ. อ.ส.พ. และผอ.ส านัก
อ านวยการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินดังกล่าว ส่วนส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินฯ จากผลการตรวจสอบมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่เก่ียวกับการสอบทาน ซึ่งผลจากการสอบทานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้
เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ รายงานเพิ่มเติม ดังนี้ สรุปผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวดสามเดือน และเก้า
เดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๖ 

/งบแสดง... 



 
๑๔ 

๑. งบมสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
๑.๑ สินทรัพย์ ยอดรวมทั้งสิ้น ๕๘๕,๓๔๘,๑๑๘.๖๑ บาท ประกอบด้วย สินทรัพย์

หมุนเวียน ๒๕๐,๑๕๑,๓๕๔.๘๗ บาท  และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๓๓๕,๑๙๖,๗๖๓.๗๔ บาท  สินทรัพย์
หมุนเวียนส่วนใหญ่ ประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคาร ๑๗๒,๒๕๙,๓๐๒.๗๗ บาท รองลงมาเป็น
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ๗๓,๙๙๗,๖๓๖.๗๗ บาท และสินค้าคงเหลือ ๓,๘๙๔,๔๑๕.๓๓ บาท ตามล าดับ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ๒๘๙,๕๒๖,๗๓๙.๗๙ บาท 
รองลงมาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (สุทธิ) ๓๗,๘๖๔,๑๙๖.๘๐ บาท และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 
๔,๐๗๘,๕๐๐ บาท ตามล าดับ   

๑.๒ หนี้สินและส่วนของทุน ยอดรวมทั้งสิ้น ๕๘๕,๓๔๘,๑๑๘.๖๑ บาท  มีหนี้สิน ยอด
รวม ๔๙๕,๖๕๕,๘๓๗.๙๓ บาท  ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน  ๓๓,๑๒๘,๖๖๖.๓๗ บาท  และหนี้สินไม่
หมุนเวียน  ๔๖๒,๕๒๗,๑๗๑.๕๖ บาท  มีส่วนของทุน ยอดรวม  ๘๙,๖๙๒,๒๘๐.๖๘ บาท   หนี้สินหมุนเวียน
ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ๓๒ ,๙๓๖ ,๓๑๒.๔๗ บาท ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นหนี้สิน อ่ืน 
๔๖๒,๕๒๗,๑๗๑.๕๖ บาท  และเป็นส่วนของทุน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลก าไร (ขาดทุน) สะสม 
๑๙,๖๙๒,๒๘๐.๖๘ บาท 

๒. งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
๒.๑ ส าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ รายได้ ยอดรวม 

๔๘,๒๒๐,๕๒๗.๒๓ บาท  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ยอดรวม ๔๖,๒๐๑,๐๘๐.๓๘ บาท ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด ๒,๐๑๙,๔๔๖.๘๕ บาท 

๒.๒ ส าหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุด ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ รายได้ยอดรวม 
๑๔๘,๐๔๖,๘๘๙.๓๓ บาท  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ยอดรวม ๑๔๐,๐๙๑,๗๖๐.๖๗ บาท ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด ๗,๙๕๕,๑๒๘.๖๖ บาท 

ที่ประชุมสอบถามว่าทาง สตง. มีข้อสังเกตอะไรบ้างหรือไม่ หากทาง สตง. ไม่พบสิ่งอันเป็น
เหตุให้เชื่อว่างบการเงินนั้นไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชี ทางคณะกรรมการก็ไม่มีข้อสังเกตใดๆ 

ประธานกล่าวว่า ผลจากการสอบทาน สตง. รายงานมาแล้วว่าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า
งบการเงินไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชี  

 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานการตรวจสอบงบการเงินองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑ มนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตามข้อสังเกต

ของคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงมละประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 
๒๕๕๖ มละ ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๗ 

นางสุญาณีฯ รายงานที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ
ที่ตอบข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ และ
กระทรวงการคลัง ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๖ และประจ าปีบัญชี ๒๕๕๗  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจักได้รวบรวม
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จากผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี ๒๕๕๗ เพ่ือส่งให้ สคร. ต่อไป  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ประธาน และนายจิรากรณ์ฯ มีความเห็นว่าแนวทางการปรับปรุงคือคณะกรรมการจะ 
/ด าเนินการ... 

 



 
๑๕ 

ด าเนินการอย่างไรจากข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการประเมินผลและกระทรวงการคลัง  
นางสาวอานุสราฯ มีความเห็นว่า เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นกรรมการใหม่

จึงไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดภายในองค์กร อ.ส.พ. จึงควรเตรียมข้อมูลมาก่อนว่าสิ่งใดด าเนินการไปแล้ว สิ่งใดยัง
ขาดกรรมการจะได้ให้ข้อแนะน าต่อไป  

ประธานสนับสนุนความเห็นของนางสาวอานุสราฯ ว่าทางฝ่ายเลขานุการควรจะจัดเตรียม
ข้อมูลมาให้ก่อน เช่น ข้อสังเกตแรกที่บอกว่าองค์การ ขาดคณะกรรมการมาเป็นระยะเวลานาน ท าให้ขาดการ
ก ากับดูแล ก าหนด/เห็นชอบ ทิศทาง ยุทธศาสตร์ ฯลฯ ควรตอบว่านับแต่ที่อ.ส.พ.ได้มีคณะกรรมการมาแล้ว ก็
ได้จัดให้มีการประชุม และเพ่ิมความถ่ีขึ้น ในการประชุมได้มีการตรวจสอบติดตามต่างๆ และเริ่มมีการทบทวน
แผนฯ และแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่นนี้ เป็นต้น องค์การ ควรจะร่างค าตอบมาให้คณะกรรมการก่อน แล้ว
คณะกรรมการจะมาบอกว่าอันนี้ใช่ ไม่ใช่ และเพ่ิมเติม  ฉะนั้นรูปแบบวิธีการตอบให้รวบค าตอบของ
คณะกรรมการแต่ละท่านมาเป็นข้อ ไม่ต้องแยกตอบเป็นรายบุคคล 

นางสุญาณีฯ ชี้แจงว่าเนื่องจากเข้าใจว่าเป็นการแสดงบทบาทของคณะกรรมการแต่ละท่าน
ในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ท่านใดตอบข้อสังเกตข้อใดมา ฝ่ายเลขานุการก็น ามาแสดงไว้ 

ประธานกล่าวว่า องค์การ ควรต้องจัดท าร่างมาก่อนแล้วคณะกรรมการก็จะมาพิจารณา
แก้ไขเพ่ิมเติม 

นายจิรากรณ์ฯ เสริมว่า เนื่องจากขณะนี้องค์การ ไดร้ับความคิดเห็นจากคณะกรรมการ
มาแล้ว ก็ควรน ามาจัดท าเป็นเรียงความให้เรียบร้อย และตามท่ีคุณอานุสราฯ แนะน า คือ ที่ผ่านมา อ.ส.พ.ได้
ด าเนินการอะไร และจะด าเนินการอะไรต่อไป คิดว่าน่าจะทันตามก าหนดเวลาส่ง สคร. ภายใน ๖๐ วัน  

ประธานขอให้ไปสอบถาม สคร. ด้วยว่า จะต้องตอบข้อสังเกตของปี ๒๕๕๖ ด้วยหรือไม่ 
เพราะผ่านมานานแล้วและคณะกรรมการชุดนี้เพ่ิงเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ 

 
มติที่ประชุม   ขอให้ อ.ส.พ.  ด าเนินการ ดังนี้ 
 
๑. ในโอกาสต่อไป ให้องค์การยกร่างข้อคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงฯ เพ่ือตอบโจทย์

ของ สคร. ตามข้อสังเกต  โดยระบุในแต่ละข้อว่า อ.ส.พ. ด าเนินการอะไรที่ผ่านมา ยังขาดอะไร และจะ
ด าเนินการอะไรต่อไป แล้วจึงน าเสนอคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม 

๒. ส าหรับในครั้งนี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการ น าข้อคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงการ 
ด าเนินงานของคณะกรรมการ ไปเขียนสรุปใหม่ให้ตอบโจทย์ตามข้อสังเกตฯ แล้วส่งให้ สคร. ภายใน ๖๐ วันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน (ภายใน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

๓. น าผลสรุปข้อคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานไปเป็นแนวทางในการ 
ปรับปรุงการด าเนินงานของ อ.ส.พ. สู่การปฏิบัติในปี ๒๕๕๘ ต่อไป 
 

๕.๒ เลื่อนระดับต ามหนรงผู้อ านวยการส านักอ านวยการจากระดับ ๘ เป็นระดับ ๙ 
นางสุญาณีฯ น าเสนอที่ประชุม เรื่องการเลื่อนระดับต าแหน่งของนางสาวปัถวี  แสงฉาย 

ซ่ึงด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการส านัก ระดับ ๘ มาแล้วเป็นเวลา ๕ ป ี๓ เดือน  ตามมาตรฐานการเลื่อนระดับที่มี
ก าหนดไว้ในข้อบังคับองค์การผู้อ านวยการส านักหากด ารงต าแหน่งระดับ ๘ ครบ ๔ ปี สามารถพิจารณาเลื่อน
ระดับให้เป็นระดับ ๙ ได้ ส าหรับต าแหน่งระดับ ๙ ของ อ.ส.พ. ทางกระทรวงการคลังได้เคยอนุมัติกรอบไว้ ๓ 
อัตรา ปัจจุบันมีนายภราดร หอมแย้ม ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจ ครองอยู่ ๑ อัตรา ยังว่างอยู่อีก ๒ อัตรา 
และตามข้อบังคับ อ.ส.พ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง การบรรจุแต่งตั้งเลื่อนขั้นเงินเดือน และการออกจากงาน 
พ.ศ.  ๒๕๓๗ ข้อ ๑๓ ระบุว่า “ผู้อ านวยการมีอ านาจบรรจุ แต่งตั้ง พนักงานให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ ลง 

/มาได้... 



 
๑๖ 

มาได้ทุกต าแหน่ง ในการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผูช้ านาญการ ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าส านัก หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า ให้พิจารณาคุณวุฒิ 
ความสามารถ ความจัดเจนเหมาะสมกับต าแหน่ง และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 
ผู้อ านวยการจึงจะมีค าสั่งบรรจุหรือแต่งตั้งได้” และตามข้อบังคับ อ.ส.พ. ว่าด้วยการเข้าสู่ต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้อ ๗ ระบุว่า “การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ ๙ ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยพิจารณา
จากความเหมาะสมกับต าแหน่ง ความรู้ความสามารถ สมรรถภาพ บุคลิกภาพและองค์ประกอบต่างๆ อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อองค์การ (รายละเอียดข้อกฎหมาย ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม)   

ทั้งนี้ ผอ.อ.ส.พ. และรอง ผอ.อ.ส.พ. ฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลงานที่ผ่าน
มาของนางสาวปัถวีฯ แล้วมีความเห็นตรงกันว่าเห็นควรได้เลื่อนระดับ จึงขอน าเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเลื่อนระดับของนางสาวปัถวี  แสงฉาย จากต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
อ านวยการ ระดับ ๘ เป็นผู้อ านวยการส านักอ านวยการ ระดับ ๙ มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการเห็นชอบ โดย
ได้รับอัตราเงินเดือนเดิม  

ประธานขอให้ประชุมหารือเฉพาะคณะกรรมการ 
 
มติที่ประชุม ให้น าเอกสารมาเสนอเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาในการ 

ประชุมครั้งต่อไป 
 
๕.๓  การพิจารณาความดีความชอบระดับผู้บริหาร (การเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้บริหาร 

จ านวน ๕ ราย ต ามหนรงบริหาร ระดับ ๘ ขึ้นไป) (วาระลับ) 
 
มติที่ประชุม  ให้น าเอกสารมาเสนอเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาในการ 

ประชุมครั้งต่อไป 
 
๕.๔ ติดตามผลการด าเนินงานประกอบกิจการศูนย์ฝึกอบรม (วาระลับ) 
 
มติที่ประชุม  ให้น าเอกสารมาเสนอเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาในการ 

ประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
๖.๑ รรางก าหนดการเดินทางเพื่อดูงานโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ จังหวัด

พังงา  
นายวรวิทย์ ชนะไพริน หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา น าเสนอร่างก าหนดการ

เดินทางดูงานโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ จังหวัดพังงา  ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 

นางสุญาณีฯ เสนอให้มีการประชุมคณะกรรมการในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ณ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ  แล้วเดินทางในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยเครื่องบินไปยังจังหวัด
ภูเก็ต แล้วเดินทางต่อโดยรถยนต์ไปยังอ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  ลงเรือที่อ าเภอคุระบุรีไปดูพื้นที่เกาะระ    

ประธานสอบถามว่า วัตถุประสงค์ที่จะเดินทางไปเพื่อด าเนินการเรื่องใด  
นายจิรากรณ์ฯ ให้ข้อมูลที่ประชุมว่า  ในช่วงที่เกิดสึนามิได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาองค์กร 

/ระหว่าง... 



 
๑๗ 

ระหว่างประเทศ และได้ลงพ้ืนที่เกาะระ และเกาะพระทอง  ท าให้ทราบว่าพ้ืนที่ นั่นมีปัญหาเรื่องการบุกรุก
ที่ดินสูงมาก ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการ จ าเป็นที่จะต้องเดินทางไปให้ทราบข้อเท็จจริง และหารือกับผู้ที่อยู่ใน
พ้ืนที ่ซ่ึงต้องใช้เวลารวมทั้งต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดี 

ประธานกล่าวว่า หากมีความจ าเป็นต้องลงพ้ืนที่ ควรมีการประชุมที่กรุงเทพฯ ก่อน และ
จะเชิญหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่เกาะระและเกาะพระทอง มาน าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้อง  ส่วน อ.ส.พ. มี
วัตถุประสงค์อะไร  มีค าถามหรือไม่แน่ใจอะไร จึงจะลงไปดูพ้ืนที ่ก่อนจะไปต้องรู้ก่อนว่าไปเพื่ออะไร มีโครงการ
ที่จะเสนอไปพัฒนาหรือไม่ขอให้เสนอมาก่อนเพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานในพื้นท่ี มารับฟังก่อน ว่าจะด าเนินการได้
หรือไม ่ ซึ่งในเรื่องของโครงการฯ ประธานยังไม่เข้าใจ concept ว่าจะไปพัฒนาโครงการอะไร  มีแนวคิด
อย่างไร  ขอให้องค์การ ส่ง concept paper ให้ดูก่อนแล้วจะประสานกับหัวหน้าหน่วยงานในพื้นท่ีเพ่ือนัด
หมายการประชุม 

นายจรูญฯ เรียนที่ประชุมว่าได้รับทราบข้อมูลมาว่า มปีัญหาในเรื่องของพ้ืนที่และมวลชน   
และโดยส่วนตัวมีความเห็นว่า ไม่ควรไปด าเนินการ  หากจะมีนโยบายให้คืนพื้นที่ จะมีความเป็นไปได้หรือไม่  

ประธานกล่าวว่าก่อนอ่ืน ต้องการทราบว่าโครงการนี้ มีความเป็นมาอย่างไร 
นางสุญาณีฯ กล่าวว่า จะน าเรื่องเกาะระทั้งหมดมาน าเสนอในการประชุมครั้งหน้า 
ประธานกล่าวสรุปดังนี้ 
๑. ขอให้จัดท า concept paper เสนอมายังประธานก่อนเพ่ือจะได้ประสานในเบื้องต้น 

กับทางกรมป่าไม้ หรือหัวหน้าอุทยานฯ 
๒. ให้มีการประชุมร่วมกันในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยประธานจะประสาน

ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ หรือหัวหน้าอุทยานฯ เข้ามา present ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและหารือร่วมกับ อ.ส.พ. 
โดยให้ อ.ส.พ. จัดเตรียมข้อมูลว่ามีวัตถุประสงค์อะไรที่จะไปพัฒนาพ้ืนที่  หากมีประเด็นข้อสงสัย ต้องการ
ทราบเรื่องใด จึงลงไปดูพ้ืนที่จริง 

 
มติที่ประชุม  ให้น าเรื่องโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ เข้าวาระการ

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณา   หากมีประเด็นข้อ
สงสัยจึงลงไปดูพื้นท่ีจริง 

 
๖.๒  ค าสั่งมตรงตั้งคณะกรรมการมละคณะอนุกรรมการ ชุดตรางๆ 
จากการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมี

มติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อย จ านวน ๘ คณะ รวมทั้งเห็นชอบ
รายนามประธานของแต่ละคณะ  และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการท าการประสานกับประธานของแต่ละคณะ
ในการจัดท ารายละเอียดด้านองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ 

ในการประชุมครั้ งนี้ ฝ่ ายเลขานุการ จึ งยกร่างค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ ชุดต่างๆ มาน าเสนอ ก่อนมีการลงนามโดยประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และร่วมแก้ไขค าผิด (ชื่อบุคคล) ตรวจสอบองค์ประกอบว่า
ถูกต้องตามกฎบัตรของแต่ละคณะ  เพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ให้มีเหมือนกันทุกคณะ คือ  

๑) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย (ยกเว้น 
คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด)  

/2)... 
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